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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘  นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย  เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายชาตรี  รัตนประทีป  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

  ๗  นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

  ๘ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  เรื่องอุทกภัยที่ผ่านมา เกิดน้ าท่วมหลายจุด  หลายหมู่บ้าน เนื่องจากฝนตกหนักเป็นอย่างมาก 
หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบ บางจุดเกี่ยวกับเหมืองฝาย นาข้าว  

นายกเทศมนตรี -   เรื่องน้ าหลาก น้ าท่วมที่ผ่านมา มีความเสียหายจากน้ าหลายจุด ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ ในส่วนของ
เทศบาลก็ขอให้ท่านได้ส ารวจพ้ืนที่ของท่านด้วย หากตรงไหนได้รับผลกระทบจะได้ให้ช่างออกไป
ส ารวจ และให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน 

ประธานสภา -   ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนค าร้องพร้อมรวบรวมเอกสารมา เพ่ือที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจ 
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา  -   ในวาระนี้มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม จ านวน ๑ ท่าน ซึ่งกระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ กระทู้ถามทั่วไป และ
กระทู้ถามด่วน  การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจง
หรอืด าเนินการโดยทันที ส่วนกระทู้ถามทั่วไปต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา และ
ประธานสภาส่งกระทู้ไปยังผู้บริหารเพื่อเตรียมตอบและบรรจุเข้าไปในวาระภายใน ๗ วันนับจากวันที่
ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร ซึ่งกระทู้ถามที่สมาชิกสภาได้ตั้งกระทู้ถามมาถือว่าเป็นกระทู้ถามทั่วไป  
การยื่นกระทู้ถามจะต้องท าเป็นหนังสือยื่นล่วงหน้าต่อประธานสภา เพ่ือสอบถามนายกเทศมนตรี 
และประธานสภาจะต้องแจ้งกระทู้ถามนั้นต่อนายกเทศมนตรีเพ่ือให้นายกเทศมนตรีตอบค าถามใน
เวลาอันสมควร แต่กระทู้ถามของสมาชิกสภาได้ยื่นมาในวันนี้ก่อนการประชุมสภา ดังนั้นท่านนายกฯ 
จะตอบค าถามหรือไม่ก็ได้ ส าหรับกระทู้ของนายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ได้กระทู้
ถามมา ๒ ข้อ คือ ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ได้ท าการเสร็จสิ้น
แล้วหรือยัง และถนน คสล. ไหล่ทางที่ได้ท ามาภายในหมู่ ๓ บ้านแม่ฮาว ได้ท าการเสร็จสิ้นแล้ว   
หรือยัง เชิญ สท.ศักดิ์ดา อุปค า ได้ชี้แจงรายละเอียดของกระทู้ถามอีกครั้ง และเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจง ซึ่งท่านจะตอบค าถามหรือไม่ตอบก็ได้ 
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นายศักดิ์ดา -   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย

ศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเขต ๑ ได้ยื่นกระทู้ถาม ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ คือ ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย 
สันบุญเป็ง นั้นตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘ ท่านได้ระบุความยาวไว้ว่า ๑๘๐ เมตร แต่พอใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่านได้ก่อสร้างถนนแค่ ๑๐๐ เมตร จึงอยากทราบว่าท่านก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
หรือยัง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่าง ๆ ต้องผ่านสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่ ท าไมไม่เห็นมี
การเสนอเข้าที่สภา ท่านอาจารย์พิศมัยฯ ได้อาศัยอยู่ติดกับถนนสายดังกล่าว  ก็ฝากสอบถามมา ส่วน
ข้อที่ ๒ เรื่องไหล่ทางซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ท่านท าเสร็จแล้วหรือยัง ท าไมไม่เห็นมีการ
ด าเนินการถมไหล่ทางเลย 

นายกเทศมนตรี -   ถนน คสล. ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง  ได้ทราบมาว่า สมาชิกสภาในเขตไม่ดูแล การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งสภาฯ ได้ให้ความส าคัญเหมือนกันทุกหมู่บ้าน จะต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ถนนสายนี้ในแผนพัฒนาฯนั้น มีความยาว 
๑๘๐.๐๐ เมตร แต่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ 
๑๐๐.๐๐ เมตร ส่วนในเรื่องไหล่ทางถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ตามแบบแปลนใน     
เทศบัญญัติฯ ไม่มีไหล่ทาง 

นายศักดิ์ดา -   ผมสอบถามในเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องใช้อ านาจสภาเป็นหลัก ถนนจากความยาว 
๑๘๐ เมตร เหลือ ๑๐๐ เมตร ได้ใช้อ านาจสภาในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ท าไมไม่เห็นเข้าสภา  

ปลัดเทศบาล -   ถ้าเป็นแผนฯ ไม่ได้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ก็ตามที่เสนอมา แต่ถ้าตั้งเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ และการโอนเงินงบประมาณฯ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจของสภาฯ แต่ถนนสายบ้านนางพิสมัย สันบุญเป็ง นั้น ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ มีระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ถูกต้องแล้ว  

นายวสันติ์ -   เรื่องของถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ความจริงคือถนนยาว ๑๘๐ เมตร แต่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตั้งไว้เพียง ๑๐๐.๐๐ เมตร     
ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร  

นายศักดิ์ดา -   ไหล่ทางคือซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ไม่มีไหล่ทาง ได้มีการตรวจรับงานหรือยัง 

นายทวิช -   ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่มี
ไหล่ทางตั้งแต่แรก ช่างผู้รับเหมาท าถูกต้องตามแบบทุกอย่างครับ ส่วนกระทู้ถามข้อแรก ต้องขอ
อธิบายให้เข้าใจว่า ตอนท าแผนพัฒนาถนนยาว ๑๘๐ เมตร แต่ตอนท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย สภาอนุมัติท าแค่ ๑๐๐ เมตร ซึ่งการก่อสร้างถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ)  
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ประธานสภา -   ในวาระนี้เป็นการแปรญัตติ ซึ่งเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๗ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ 

แปรญัตติได้ประชุมพิจารณากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา 

นางสุภาภรณ์ -   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาเพ่ือได้รับทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า 
ภายในก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา ๔ วัน จ านวน 
๒๘ ชั่วโมง ปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน ๑ ท่าน คือ  นายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ได้เสนอค าขอแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ข้อ โดยขอแปรญัตติปรับลด
งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อ ๑.๕ หน้า ๓๑ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา   
ท าความสะอาดอาคารสถานที่ และรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปฯ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๒.๑.๔ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาท าความสะอาดอาคารสถานที่          
จากงบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๑๖,๐๐๐.-บาท แปรญัตติปรับลดลง ๒๗๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ 
๑,๑๔๖,๐๐๐.-บาท คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา    
อุปค า แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดลงตามขอแปรญัตติดังกล่าว ด้วยเสียง ๗ เสียง
 และคณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ อย่างรอบคอบแล้ว มีมติยืนตามร่างเดิมทุกประการนอกเหนือจากค าแปรญัตติของนาย    
ศักดิ์ดา อุปค า ด้วยเสียง ๗ เสียง จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือด าเนินการพิจารณาในวาระที่ ๒ 
ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา -   เชิญท่านปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย ก่อนที่จะมี
การอภิปราย 

ปลัดเทศบาล -   การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้ที่ประชุมปรึกษาเฉพาะข้อที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น ข้ออ่ืนถ้าไม่มีการแปรญัตติจะไม่มีการ     
อภิปรายนอกเหนือจากที่มีการแปรญัตติอีก ข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สภาได้พิจารณาโดยอภิปราย
เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข และสุดท้ายลงมติ หากสภาฯมีมติ   
เห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จ านวนเงินก็จะต้องลดไปตามที่ขอ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข หากสภาฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับข้อที่มีการแปรญัตติ  
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข จ านวนเงินก็จะตั้งในร่างเทศบัญญัติฯ นั้นตามร่างเดิม  

ประธานสภา -   ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าใจแล้ว ต่อไปเชิญ สท.ศักดิ์ดา อุปค า ได้
อธิบายชี้แจงในที่ประชุมสภา ตามที่ท่านได้ยื่นแปรญัตติ 

นายศักดิ์ดา -   วันที่มีการประชุม แล้วผมได้ยื่นแปรญัตติ ผมปราศจากอคติ ไม่มีการล็อบบี้ ผมท าด้วยความ
โปร่งใส ท าเพ่ือประชาชน ข้อที่ผมยื่นค าขอแปรญัตติ ได้ตรวจสอบแล้วว่ารายการที่ขอแปรญัตติ      
ปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้ที่ ๙๐๐,๐๐๐.-บาท แล้วปีนี้ตั้งไว้ที่ ๑,๔๑๖,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีมากขึ้นเกิน
ความจ าเป็น ท าให้งบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะไปท าให้พ่ีน้องประชาชนงบประมาณลดลงอย่างมาก
เหลือแค่สี่ล้านกว่าบาท ผมเห็นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอแปรญัตติในหมวดนี้ลง ผมท าด้วยความ
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จริงใจต่อประชาชน ด้วยเกียรติของสมาชิกสภา อยากให้งบประมาณน าไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่เต็มที่ 
ปราศจากอคติครับ 

ประธานสภา -   เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายครับ 

นายปริญญา -   ผมเห็นด้วยกับ สท.ศักดิ์ดา และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านที่ได้เสนอความคิดเห็นมา ไม่ว่า  
จะเป็น สท.สุพรรณ, สท.นเรศน์, สท.สมพร ผมได้อ่านบันทึกความคิดเห็นและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นว่ามีเหตุผล ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

นายสุพรรณ -   ผมว่าที่เราได้ประชุมแปรญัตติกันวันนั้น เราไม่ได้ฟังความคิดเห็น ความจ าเป็นของผู้บริหารว่า      
ตั้งงบประมาณด้านนี้มีเหตุผลอะไร 

นางสมพร -   ตามที่ข้าพเจ้าได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันนั้น อยากทราบว่าผู้บริหารต้องการคนเพ่ิม
ในรายการนี้ไปท างานอะไร ก็ขอให้ท่านผู้บริหารชี้แจง แสดงความคิดเห็นของท่าน ถ้าตัดงบประมาณ
ตรงนี้ลงแล้วตกไปเป็นเงินสะสมก็ดี แต่ถ้าตัดแล้วเงินหายไปเลย ไม่ได้ตกเป็นเงินสะสมก็เสียดาย        
คิดว่าตั้งไว้เพ่ือจ้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน แต่ก็ขอให้จ้างคนที่มีคุณภาพ 
จ้างประจ าจุดนั้นเลย รับผิดชอบจุดนั้นไปเลย สมาชิกสภาทุกท่านขอให้คิดก่อน ไม่ได้เอาเหตุผล
ส่วนตัวมาท า ดิฉันเคยอยู่ในส่วนของคณะผู้บริหารมาก่อน บางทีบางงานไม่สามารถที่จะแจ้งให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าได้ทุกอย่าง มันต้องรีบท าตามนโยบายที่ได้รับมา จึงเห็นด้วยกับทางบริหาร
มากกว่า แต่ถ้าจะจ้างคนก็ขอให้จ้างคนที่มีคุณภาพ 

 -   นายศักดิ์ดา อุปค า ได้ออกจากห้องประชุมสภา เวลา ๑๐.๒๗ น. 

นายกเทศมนตรี -  ในการท างาน การบริหารงาน งบประมาณไม่เพียงพอกับการบริหารแน่นอน ทุกวันนี้การท างาน
บริหารของเทศบาล มีการรับผิดชอบมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้เกี่ยวกับสวนอนันตยศมีงานรับผิดชอบ
มากขึ้น ปีงบประมาณหน้า อบจ.ล าปาง สนับสนุนงบประมาณมาให้อีกสามล้านกว่าบาท เพ่ือมา
ปรับปรุงสวน ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจ้างคนงานดูแลสวน
อนันตยศเพ่ิม ต้องมียาม หรือ กู้ภัย ไปอยู่ตรงนั้นเพ่ือดูแล งบประมาณด้านนี้ที่ผมขอเพ่ิมมาเพ่ือมา
จ้างคนท างานตรงนี้ การบริหารผมก็ท าตามหน้าที่และระเบียบกฎหมายทุกอย่าง ขอให้สภาได้
พิจารณาด้วยครับ 

นายวสันติ์ -  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้กล่าวไป ท่านนายกฯ ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาของต าบลห้างฉัตรเรา 
ฝากสมาชิกสภาทุกท่านแจ้ง สท.ศักดิ์ดา ด้วย เพราะ สท.ศักดิ์ดา ท่านได้แปรญัตติข้อนี้แล้วออกจาก
ห้องประชุมไป เราอยากเห็นการพัฒนาเหมือนกัน จากที่ได้ไปประชุมมาทั้งอ าเภอและจังหวัด      
มันเป็นนโยบายระดับจังหวัดมาแล้ว จึงอยากให้ทุกท่านเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาของ     
ท่านนายกฯ ในส่วนนี้ด้วยครับ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

ประธานสภา -   เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า ท่านใดเห็นด้วยกับค าขอ
แปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปค า หรือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง จึงขอมติในที่ประชุมด้วยครับ 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของ นายศักดิ์ดา อุปค า  จ านวน ๑ เสียงไม่เห็นด้วย
จ านวน  ๖  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๓  เสียง  (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน) 
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ประธานสภา -  สรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับค าขอแปรญัตติของนายศักดิ์ดา อุปค า ในวาระนี้มีเพียง

เท่านี้ 
 

๔.๒ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      
๒๕๖๑ (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่  จึงขอมตใินที่ประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี-,  (ลาป่วย ๑ คน, ไม่อยู่ในที่
ประชุมสภา ๑ คน) 

นายกเทศมนตรี -   ผมในนามคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ผ่ านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมจะบริหารงบประมาณให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล -   ส าหรับขั้นตอนต่อไป ท่านประธานสภาจะส่งร่างเทศบัญญัติฯ ไปยังนายอ าเภอห้างฉัตร ภายใน   
๗ วันหลังจากนี้ เพ่ือที่จะได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศใช้
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๕.๑  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จ านวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท   

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในปริมาณงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท เดิม ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น 
กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร พ้ืนที่ใช้สอย ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สถานี
อนามัย เดิม)) จุดพิกัดโครงการ N ๒๐๒๗๘๖๒ E ๐๕๓๗๘๐๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๘๗ 
(๖) ซึ่งผิดพลาดในส่วนของสูง ๑๐.๐๐ เมตร แต่ในปริมาณงานที่ถูกต้อง เป็น ความยาว ๑๐.๐๐ 
เมตร จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ถูกต้อง 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณฯ ในรายการนี้ 

นายทวิช -   โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ 
จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ผมตรวจทานเอกสารเพ่ือจะท าราคากลาง แต่เมื่ออ่านปริมาณงานแล้ว  
จากเดิม ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร สูง 
๓.๗๐ เมตร พ้ืนที่ ใช้สอย ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (สถานีอนามัย เดิม )) จุดพิกัดโครงการ                
N ๒๐๒๗๘๖๒ E ๐๕๓๗๘๐๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมป้าย



~ ๗ ~ 
 

มาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๘๗ (๖)  ทั้งนี้ถ้าเอาตามเดิม
ปริมาณงานจะเปลี่ยน เพราะสูง มีสองตัว จึงขอเปลี่ยนจากสูง ๑๐.๐๐ เมตร เป็นยาว ๑๐.๐๐ เมตร 

ประธานสภา -   ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณงานผิดพลาดได้ จึงขอให้สภาฯ 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป ขอให้สมาชิกได้
อภิปรายในโครงการนี้ต่อไป 

นางสุภาภรณ์ -   เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ ตามที่ได้ชี้แจงแล้ว จึงเห็นด้วยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  ปริมาณงาน จากสูง ๑๐.๐๐ เมตร เป็น
ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ด้วยเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง  -ไม่มี-,  (ลาป่วย ๑ คน, 
ไม่อยู่ในที่ประชุมสภา ๑ คน) 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -   ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว กลางเดือนหน้าขอความร่วมมือทางสภาจะมีเรื่องเสนอ
ใหม่ จะดูงบประมาณคงค้างว่ามีโครงการใดยังไม่ได้ท า จะมีการซ่อมแซมจุดใดบ้าง จะได้รีบ
ด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ไปส ารวจและเขียนค าร้องมา จะได้ยื่นญัตติให้ประธานสภา 
เพ่ือขอเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

นายสวัสดิ์ -   ชาวบ้านบ้านปันง้าวฝากสอบถามมา เงินสนับสนุนโครงการสลากภัต ที่เทศบาลจะสนับสนุนให้มี
หรือไม ่

นายกเทศมนตรี -   ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้แล้ว  

ปลัดเทศบาล -   ผมขอแจ้งในที่ประชุมสภา ๓ เรื่องนะครับ  
   (๑) เทศบาลเราได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จ      

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเทศบาล
ได้จัดซื้อต้นเหลืองปรีดียาธรณ์ ซึ่งจะปลูกที่สวนอนันตยศ หลังจากประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว        
ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้กัน   

   (๒) เนื่องจากระเบียบพัสดุที่ใช้อยู่เดิมได้ถูกยกเลิกแล้ว และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น
ช่วงนี้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ต้องศึกษารายละเอียดอีกมาก การด าเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากจัดซื้อ    
จัดจ้างใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการท าเอกสารแบบเดิม เราจะไม่เห็นหน้าผู้รับจ้าง 
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ หากไม่ทันก็คงต้องกันเงินงบประมาณไว้ในสิ้นเดือนกันยายน ระเบียบตัวใหม่ 
มี ๓ ประเภท ๑) แบบเชิญชวนทั่วไป มี e-market ของกรมบัญชีกลาง/e-bidding และสอบราคา 
๒) แบบคัดเลือก และ ๓) แบบเฉพาะเจาะจง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย     



~ ๘ ~ 
 
นางสุภาภรณ์ -   แจ้งห้องน้ าฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้านทางฝั่งของพระสงฆ์เข้าไม่ได้ มีหญ้าขึ้นสูง ช่วยให้คนงานท าความ
สะอาดถากถางให้ด้วย 

นางสาวเพ็ญวิภา -  ถนนเส้นบ้านใหม่ลมเย็น ที่เทศบาลเราได้ไปท าท่อระบายน้ าให้ แล้วมันมีหลุมลึก เราไม่ได้ถมให้ 
เป็นหลุมลึก กว้างมาก เป็นอันตรายมาก ชาวบ้านแจ้งมาว่า อยากให้เทศบาลท าตะแกรงไปปิดด้วย 
ตอนนี้ชาวบ้านได้ท าป้ายปักไว้ว่า ระวังหลุม ขอให้ไปท าให้ด้วย 

นายกเทศมนตรี -   ขอบคุณครับ ขอให้เขียนค าร้องเข้ามานะครับ จะให้ช่างไปส ารวจดู และจะรีบด าเนินการแก้ไขให้ 
 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  

     

         (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
   

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)       สุภาภรณ์  นนัทพันธ์     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


